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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘

วันจันทรท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

*********************
ผูมาประชุม
ลําดับ

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

๑ นายชานน  ออนทองหลาง ประธานสภาเทศบาล ชานน  ออนทองหลาง
๒ นางรําพึง วงศสันติราษฎร รองประธานสภาเทศบาล รําพึง  วงศสันติราษฎร
๓ นายแดง ศรีนอก สมาชิกสภาเทศบาล นายแดง  ศรีนอก
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล สุพิน  แรมกลาง
๕ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประจวบ  สมัยกลาง
๖ นายดํารงศักด์ิ  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล ดํารงศักด์ิ  กันนิดา
๗ นายระเบียบ  หวังคุมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ระเบียบ  หวังคุมกลาง
๘ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล มาลัย  รอกลาง
๙ นายสัมฤทธิ์  เถาวกลาง สมาชิกสภาเทศบาล สัมฤทธิ์  เถาวกลาง

๑๐ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
๑๑ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล วีระชัย  โปรยโคกสูง
๑๒ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล แสงเดือน  ทุยกลาง

ผูไมมาประชุม -ไมมี-

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

๑ นายระยอง  พิมพปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพปรุ
๒ นายวิโรจน วงศวราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน วงศวราวรรณ
๓ นายประคอง  เง่ือนกลาง รองนายกเทศมนตรี ประคอง  เง่ือนกลาง
๔ นายมงคล  มหานาม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มงคล มหานาม
๕ นายธนวัฒน  วงศสันติราษฎร เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนวัฒน วงศสันติราษฎร
๖ นางอัญชลี อภิญญาอุดมพร นักบริหารงานการคลัง อัญชลี อภิญญาอุดมพร
๗ พันจาเอกวิจิตร  เสสนาเวช หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข วิจิตร  เสสนาเวช
๘ นายมนตชัย  วงศสันติราษฎร หัวหนาฝายผลิตบริการและซอมบํารุง มนตชัย  วงศสันติราษฎร
๙ นางสาวพิมพพร  พิมพปรุ หัวหนาฝายอํานวยการ พิมพพร  พิมพปรุ

๑๐ นายจตุพล  นันทนธนกุล หัวหนาฝายการโยธา จตุพล  นันทนธนกุล
๑๑ นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ หัวหนาฝายปกครอง นาริตา  ธรรมขันธ
๑๒ นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา ปลัดเทศบาล ธัญพิสิษฐ เทียงปา

๑๓.นายปราการ...
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

๑๓ นายปราการ ถุงพุทซา นิติกร ปราการ  ถุงพุทซา
๑๔ นายอาทิตย  มีศิลป เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน อาทิตย  มีศิลป
๑๕ นางวนัชพร  ยั่งยืน นักพัฒนาชุมชน วนัชพร  ยั่งยืน
๑๖ นางสาวเอ้ือมพร  พรมศรี ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เอ้ือมพร  พรมศรี
๑๗ นางสาวปยฉัตร ปญญาภูมิสถิตย ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ปยฉัตร ปญญาภูมิสถิตย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา -เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๕) ปรากฏวาครบองคประชุมจึงใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมแลวเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย นําสวดมนตไหวพระ และกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป

ประธานสภาเทศบาล -เม่ือท่ีประชุมพรอมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ
๑.๑ รายงานผลการจัดงานวันทองถ่ิน ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕

ประธานสภาเทศบาล -ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัด
งานวันทองถ่ินไทย เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีผานมา ถือไดวาประสบความสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีเปนไปตามวัตถุประสงค สถานท่ี พิธีการ มีความพรอม และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานท่ีเขารวมงานวันทองถ่ินไทยท่ีผานมา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดกลาวเพ่ิมเติมถึง
การจัดงานวันทองถ่ินไทยท่ีผานมาในฐานะท่ีเปนเจาภาพการจัดงาน

นายกเทศมนตรี -การจัดงานวันทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๕๘ ท่ีผานมานั้น จากการ
ประมวลผลในเบื้องตนจากการสอบถามอยางไมเปนทางการถือวาประสบความสําเร็จไดรับการ
ชมเชยจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง
ท่ีมารวมงานในครั้งนี้ ถือวาจัดไดครบถวนสมบูรณท้ังสถานท่ีท่ีมีความพรอมท้ังสถานท่ีจอดรถ
สถานท่ีจัดงานวัสดุอุปกรณตาง ๆ ถือวามีความพรอมมาก ตองขอชมเชยเจาหนาท่ีของเทศบาล
เราท่ีมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกันเตรียมงานในครั้งนี้ เนื่องจากกอนท่ีจะมีงานคณะผูบริหาร
จากทุกองคกรและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีการประชุมเตรียมงานกันเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้น
ทางเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานก็ดําเนินการตอโดยท่ีไมตองรอคําสั่ง สามารถ
ดําเนินการทุกอยางไดอยางเรียบรอย

๑.๒ รายงานการจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นายกเทศมนตรี -ขออนุญาตรายงานผลการจัดงานแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องในงานวันทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๕๘ ทางเทศบาล
ไดทําการประเมินจากขอบกพรองท่ีผานมาซ่ึงมีเทศบาลตําบลขามสะแกแสงและองคการบริหาร
สวนตําบลขามสะแกแสงไดเปนเจาภาพมาแลว ซ่ึงขอบกพรองมีท้ังดานสถานท่ี กรรมการ

ประเภทกีฬา...
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ประเภทกีฬา การตัดสิน  จากขอบกพรองท่ีเรามีประสบการณไดเห็นมาทางเทศบาลจึง
แกปญหาขอบกพรองซ่ึงก็ถือวาเปนการแกปญหาท่ีประสบผลสําเร็จ เชน ปญหาการตัดสินของ
กรรมการ เทศบาลเราไดขอความอนุเคราะหจากครูในโรงเรียนตางๆในเขตอําเภอขามสะแกแสง
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนบานเหนือทัพรั้ง โรงเรียนบานโนนมะเกลือ โรงเรียน
บานเสมา  ซ่ึงเปนท่ียอมรับมีความนาเชื่อถือ และการตัดสินจะแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน แตท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสงใชกรรมการตัดสินจากครูของ
การศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงมีจํานวนจํากัด ดานการกําหนดประเภทของกีฬาถือวามีความ
เหมาะสม ดานสนามแขงขันกีฬา เราใชสนามของโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานซ่ึงมีความ
กวางขวางเพียงพอท้ังสถานท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีพักรอ สถานท่ีรมรื่น

การแขงขันกีฬาพ้ืนบาน ซ่ึงเจาหนาท่ีเทศบาลของเราเปนกรรมการ
การดําเนินงานก็ผานพนไปไดดวยดีไมมีการประทวงมีแตความสนุกสนานซ่ึงมองดูแลวเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดงานกีฬาเชื่อความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจริงๆ
มีการแขงขันดวยความเปนธรรม  และเม่ือเสร็จจากการแขงขันกีฬาในภาคเชาแลวใน
ภาคกลางคืนมีการเลี้ยงสังสรรคก็เปนพิธีการท่ีไมยืดเยื้อมีพิธีมอบธงกีฬาใหกับเจาภาพในป
ถัดไปคือเทศบาลตําบลโนนเมือง จากนั้นก็เปนกิจกรรมรวมสนุกตาง ๆ ท่ีไดจัดข้ึนซ่ึงทุกทานก็ได
รวมงานในครั้งนี้แลว โดยสรุปภาพรวมการจัดงานวันทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานเปนเจาภาพนั้นเปนท่ีพอใจของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
ขามสะแกแสง ทองถ่ินทุกแหงยอมรับและใหคําชมเชยวามีความพรอมและสมบูรณท่ีสุด สุดทาย
ก็ตองขอบคุณเจาหนาท่ีเทศบาลทุกทานท่ีเปนกําลังหลักในการจัดงานในครั้งนี้

ประธานสภาเทศบาล -ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดรายงานใหทุกทานในท่ีประชุมไดรับ
ทราบถึงผลการจัดงานในครั้งนี้ ขอชื่นชมถึงเจาหนาท่ีเทศบาลทุกทานท่ีใหความรวมมือในการ
จัดงานในครั้งนี้

๑.๓ การศึกษาดูงานโครงการสานฝนเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๕๘
นายวิโรจน วงศวราวรรณ -เทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

โดยการนํากลุมเกษตรกร เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลไปศึกษาดูงาน
ท่ีศูนยฝกอบรมและการฝกปฏิบัติการเรียนรูเกษตรผสมผสานบานโนนรัง-บูรพา ณ บานโนนรัง
ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๒
เมษายน ๒๕๕๘ เง่ือนไขการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้กําหนดใหตองไปครั้งละสองตําบล
ซ่ึงเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเราไปพรอมกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองนาท การไปครั้งนี้
มีคาใชจายเพียงคายานพาหนะสวนคาอาหารและท่ีพักทางเจาของศูนยฝกอบรมรับผิดชอบมีท่ี
พักให มีอาหารให ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ
การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําแนว
พระราชดําริมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการความพึงพอใจ ความพอดี การใชชีวิต
อยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
มีคุณคาและเกิดรายได

ท่ีประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี๒...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๔

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑
เม่ือวันท่ี ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ประธานสภาเทศบาล -ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดอานรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีการแกไข
ขอใหยกมือ...

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการประชุมอีกหรือไม... หากไมมีสมาชิก
สภาทานใดแกไขรายงานการประชุมจะขอมติ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล

หนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ
๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติดวน
๓.๑ ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ การแก ไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข)
(๑) กองสาธารณสุขขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุข
ประธานสภาเทศบาล -ใหเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจายครั้งนี้
พ.จ.อ.วิจิตร เสสนาเวช -การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

หมวดคาครุภัณฑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินจึงขอเสนอตอสภา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้
เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิดแบบบานเปดสองบาน แตเม่ือ
พิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมเนื่องจากลักษณะของตูจะมีความสูง หากใชเปนตูแบบบาน
เลื่อนซ่ึงมีความสูงพอดีกับขอบหนาตางจะมีความเหมาะสมมากกวา จึงขอเสนอตอท่ีประชุม
สภาเทศบาลเพ่ืออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายละเอียดปรากฏดังนี้
ขอความเดิม -แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ๑. ตู เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร
ชนิดแบบสองบานเปด จํานวน ๒ หลัง ๆละ ๕,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
(ต้ังตามราคาทองตลาด) (กองสาธารณสุข) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ขอความใหม...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๕

ขอความใหม -แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ๑. ตู เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร
ชนิดแบบสองบานเลื่อน จํานวน ๒ หลัง ๆละ ๕,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
(ต้ังตามราคาทองตลาด) (กองสาธารณสุข) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ประธานสภาเทศบาล -มีทานใดจะอภิปรายการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ อีกหรือไม ... หากไมมีจะ
ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ของการสาธารณสุข
ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบการแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดคาครุภัณฑ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

(๒) กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานสภาเทศบาล -ใหเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายครั้งนี้

หัวหนาฝายบริหารงานชาง -การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
หมวดคาครุภัณฑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดต้ังงบประมาณไวในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการท่ี
๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยตาลคู (ชุมชนตลุงหวา)  แตขอเท็จจริงสถานท่ี
กอสรางโครงการดังกลาวอยูในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองนาทตะวันตก จึงนําเสนอตอสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ือความถูกตอง
ขอความเดิม -แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการท่ี ๓. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํารูปตัวยู ซอยตาลคู ปริมาณงาน รางระบายน้ําขนาดกวาง ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เปนเงิน
๒๓๐,๐๐๐ บาท (ชุมชนตลุงหวา) (กองชาง) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ขอความใหม -แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการท่ี ๓. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํารูปตัวยู ซอยตาลคู ปริมาณงาน รางระบายน้ําขนาดกวาง ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

หนา ๐.๑๒ เมตร...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๖

หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เปนเงิน
๒๓๐,๐๐๐ บาท (ชุมชนเมืองนาทตะวันตก) (กองชาง) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ประธานสภาเทศบาล -มีทานใดจะอภิปรายการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ อีกหรือไม ... หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด
เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จากคําวา
“ชุมชนตลุงหวา” เปน “ชุมชนเมืองนาทตะวันตก” ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาเทศบาล)

ประธานสภาเทศบาล -การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ไดดําเนินการประชุมมานาน
พอสมควรแลว กอนท่ีจะมีการประชุมตอไป ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๐ ถาประธานสภาทองถ่ินเห็นเปนการสมควร จะสั่งใหหยุดพัก
การประชุมสภาทองถ่ินไวชัว่คราวก็ได จึงขอพักการประชุมชั่วคราวเพ่ือใหทุกทานไดรับประทาน
อาหารวางและปฏิบั ติภารกิจสวนตัว และขอใหกลับมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ในเวลา ๑๐.๔๕ น.

-เม่ือถึงเวลา ๑๐.๔๕ น.อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ขอ ๒๕ เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลวใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูมาประชุมท่ีไดลงชื่อไววาครบองคประชุมหรือไม เม่ือมีผูมาประชุมครบองคประชุมให
เลขานุการสภาทองถ่ินใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถ่ินเขาหองประชุม เลขานุการได
ตรวจสอบแลวปรากฏครบองคประชุมจึงใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินเขาหองประชุมเพ่ือ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ประธานสภา -เม่ือทานไดพักการประชุมไปแลว ตอไปจะเปนการประชุมเพ่ือ
พิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔.๒

๔.๒ การ โอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โอนตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -ขอใหเจาหนาท่ีเจาของงบประมาณชี้แจงตอท่ีประชุมถึงเหตุผลความ
จําเปนในการขอโอนงบประมาณเพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหมครั้งนี้ การขออนุมัติโอน
งบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหมจํานวน ๕ รายการ ขอใหเจาของงบประมาณรายจายได
ชี้แจงตอท่ีประชุมทีละรายการและจะทําการขอมติท่ีประชุมท่ีละรายการ

หัวหนาฝายบริหารงานชาง...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๗

หัวหนาฝายบริหารงานชาง -การขอโอนงบประมาณรายจายไปต้ังจายเปนรายการใหมครั้งนี้
ขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมเฉลิม
พระเกียรติปริมาณงาน กวาง ๑๕ เมตร สูง ๕.๑๐ เมตร เปนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองชาง) งบประมาณคงเหลือ ๖๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเนื่องจากการ
กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติกอนการกอสรางนั้นตองขออนุญาตจากกรมทางหลวงเนื่องจาก
บริเวณการกอสรางอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซ่ึงการกอสรางซุมฯยังไมมี
ความจําเปนเรงดวนจึงขอโอนลดงบประมาณมาต้ังจายเปนรายการใหมในการกอสราง
โครงสร าง พ้ืนฐานเ พ่ือ เปนการบรร เทาความเ ดือดรอนให กับประชาชนโครงการ
ท่ีขอต้ังเปนรายการใหม มีดังนี้

โครงการท่ี ๑ โครงการขุดลอกลําหวยหนองหัวฟาน ขนาดปากลําหวย
บริเวณขุดลอกกวาง ๙.๐๐ เมตร พ้ืนทองลําหวย กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไมน อยกว า ๘,๘๒๐ ลูกบาศก เมตร งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไปต้ังจาย
เปนรายการใหมโครงการขุดลอกลําหวยหนองหัวฟาน ขนาดปากลําหวยบริเวณขุดลอกกวาง
๙.๐๐ เมตร พ้ืนทองลําหวย กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๘,๘๒๐ ลูกบาศกเมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการ

ขุดลอกลําหวยหนองหัวฟาน ขนาดปากลําหวยบริเวณขุดลอกกวาง ๙.๐๐ เมตร พ้ืนทองลําหวย
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา
๘,๘๒๐ ลูกบาศกเมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

โครงการท่ี ๒ โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง ซอยไรนา ๒ ปริมาณงาน
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย
งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม
นายดํารงศักดิ์  กันนิดา -ขอเรียนสอบถามวาซอยไรนา ๒ จุดเริ่มตนการกอสรางเริ่มจาก

ตรงไหน แลวไปสิ้นสุดตรงไหน
หัวหนาฝายบริหารงานชาง -การกอสรางซอยไรนาจุดเริ่มตนโครงการจะเริ่มตนแยกออกจากซอย

ไรนา ๑ บริเวณริมหวยหนองหัวฟานดานทิศตะวันตกทางเลียบวัดหนองหัวฟานไปจรดลําหวย
หนองหัวฟานดานทิศตะวันออก รวมระยะทาง ๘๔๐ เมตร ซ่ึงถนนซอยไรนานี้เดิมเปนเปนถนน
ดินประชาชนใชประโยชนในการเดินทางไปประกอบอาชีพ ซ่ึงปกติประชาชนท่ีใชประโยชนก็จะ
เปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวฟานท้ังสิ้น

ประธานสภา...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๘

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไปต้ังจาย
เปนรายการใหม โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง ซอยไรนา ๒ ปริมาณงาน ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย งบประมาณ
๑๒๙,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวด

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการกอสราง
ถนนดินลูกรัง ซอยไรนา ๒ ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

โครงการท่ี ๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อุดมการณ ๒ ปริมาณงานขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไปต้ังจาย
เปนรายการใหมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมการณ ๒ ปริมาณงานขนาด
กวาง ๓ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๖๕.๐๐ ตาราง
เมตร งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวด

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมการณ ๒ ปริมาณงานขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

โครงการท่ี ๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๓
ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐
เมตร งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไปต้ังจาย
เปนรายการใหมโครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ขนาด
กวาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ
๑๗๕,๐๐๐ บาท  ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๙

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวด

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการกอสราง
รางระบายน้ํ ารูป ตัวยู  ถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๐.๓๕ เมตร ยาว
๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

โครงการท่ี ๕ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือน
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี งบประมาณคงเหลือ ๖๑๕,๔๙๔ บาท ไปต้ังจายเปน
รายการใหมในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบอบาดาลขนาด
๕ นิ้ว พรอมติดต้ังซับเมิส หมูท่ี ๔ ชุมชนหินต้ังพัฒนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป (กองชาง)

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไปต้ังจาย
เปนรายการใหม โครงการขุดเจาะบอบาดาลขนาด ๕ นิ้ว พรอมติดต้ังซับเมิส หมูท่ี ๔ ชุมชน
หินต้ังพัฒนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวด

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการขุดเจาะ
บอบาดาลขนาด ๕ นิ้ว พรอมติดต้ังซับเมิส หมู ท่ี ๔ ชุมชนหินต้ังพัฒนา งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คัดเลือก
จากสมา ชิกสภา เทศบาล  จํ านวน ๓ ท าน {ต ามข อ ๑๐๕ (๒ ) แห ง ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔}

ปลัดเทศบาล -เนื่องสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานในชุดสรรหาไดครบวาระการดํารงตําแหนงเปนผล
ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลในชุดเดิมตองยุติการ
ปฏิบัติหนาท่ีจึงตองมีการเลือกใหม จึงเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือดําเนินการเลือก

ประธานสภาเทศบาล -ใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๓ ทาน ขอเชิญเสนอ

นายดํารงศักด์ิ...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๐

นายดํารงศักดิ์  กันนิดา -เสนอ นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษพันธ  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองทานไดแก ๑.นายมาลัย รอกลาง ๒.นายแดง  ศรีนอก

นายแดง  ศรีนอก -เสนอ นายมาลัย  รอกลาง  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสองทาน
ไดแก ๑. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง ๒. นางแสงเดือน  ทุยกลาง

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ -เสนอนายแดง  ศรีนอก   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสองทาน ไดแก
๑. นายดํารงศักด์ิ  กันนิดา ๒. นางสุพิน  แรมกลาง

ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกรายอ่ืนอีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุมโดยจะขอมติครั้งละหนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือก นายโสภณ -
จิตติวัฒนพงษพันธ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ เห็นชอบ

๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือก นายมาลัย รอกลาง

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหยกมือ
ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายมาลัย  รอกลาง เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือก นายแดง  ศรีนอก

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหยกมือ
ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบให เลือก นายแดง  ศรีนอก เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๔.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คัดเลือก
จากสมา ชิกสภา เทศบาล  จํ านวน ๓ ท าน {ต ามข อ ๑๐๕ (๓ ) แห ง ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔}

ปลัดเทศบาล -เนื่องสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานในชุดสรรหาไดครบวาระการดํารงตําแหนงเปนผล
ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลในชุดเดิมตองยุติการ
ปฏิบัติหนาท่ีจึงตองมีการเลือกใหม จึงเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือดําเนินการเลือก

ประธานสภา...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๑

ประธานสภาเทศบาล -ใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรรับเลือกใหเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  จํานวน ๓ ทาน ขอเชิญเสนอ

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ -เสนอ นายดํารงศักด์ิ  กันนิดา  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสอง
ทานไดแก ๑.นายมาลัย รอกลาง ๒.นายประจวบ  สมัยกลาง

นายแดง  ศรีนอก -เสนอ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสอง
ทานไดแก ๑. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษพันธ ๒. นางแสงเดือน  ทุยกลาง

นายประจวบ...
นายประจวบ  สมัยกลาง -เสนอ นางแสงเดือน  ทุยกลาง มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสองทาน

ไดแก ๑. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง ๒. นายระเบียบ  หวังคุมกลาง
ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกรายอ่ืนอีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติ

ท่ีประชุมโดยจะขอมติครั้ งละหนึ่ งคน สมาชิกสภาเทศบาลทาน ใดเห็นชอบให เลือก
นายดํารงศักด์ิ กันนิดา เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายดํารงศักดิ์   กันนิดา เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือก นายวีระชัย  โปรยโคกสูง

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายวีระชัย  โปรยโคกสูง เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือก นางแสงเดือน  ทุยกลาง

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ใหยกมือ
ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นางแสงเดือน  ทุยกลาง เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง   งดออกเสียง ๒ เสียง

๔.๕ การคัดเลือก...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๒

๔.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน คัดเ ลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ ทาน
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗)

พันจาเอกวิจิตร เสสนาเวช -เนื่องสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานในชุดสรรหาไดครบวาระ
การดํารงตําแหนงเปนผลใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนอง
หัวฟานซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลในชุดเดิมตองยุติการปฏิบัติหนาท่ีจึงตองมีการเลือกใหม
จึงเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือดําเนินการเลือก

ประธานสภาเทศบาล -ใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรรับเลือกใหเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองหัวฟานจํานวน ๒ ทาน ขอเชิญเสนอ

นายดํารงศักดิ์ กันนิดา -เสนอ นางรําพึง  วงศสันติราษฎร มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองทานไดแก ๑.นายมาลัย รอกลาง ๒.นายแดง  ศรนอก

นายวีระชัย  โปรยโคกสูง -เสนอ นายระเบียบ หวังคุมกลาง มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองทานไดแก ๑. นางสุพิน  แรมกลาง ๒. นายประจวบ  สมัยกลาง

ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกรายอ่ืนอีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุมโดยจะขอมติครั้ งละหนึ่ งคน สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให เลือก
นางรําพึง  วงศสันติราษฎร เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
หนองหัวฟาน ใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นางรําพึง  วงศสันติราษฎร เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเลือกนายระเบียบ หวังคุมกลาง

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ใหยกมือ
ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายระเบียบ หวังคุมกลาง เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง
๔.๖ การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง

ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน จํานวน ๒ ทาน (ขอ ๓๑(๒) แหง
ประกาศระเบียบวาดวยประมวลผลจริยธรรมของขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน พ.ศ. ๒๕๕๓

ปลัดเทศบาล...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๓

ปลัดเทศบาล -เนื่องสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานในชุดสรรหาไดครบวาระการดํารงตําแหนงเปนผล
ใหคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบล
หนองหัวฟาน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลในชุดเดิมตองยุติการปฏิบัติหนาท่ีจึงตองมีการ
เลือกใหม จึงเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือดําเนินการเลือก

ประธานสภาเทศบาล -ใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรรับเลือกใหเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  จํานวน ๒ ทาน ขอเชิญเสนอ

นายดํารงศักดิ์  กันนิดา -เสนอ นายแดง  ศรีนอก มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสองทาน
ไดแก ๑.นายมาลัย รอกลาง ๒.นางแสงเดือน  ทุยกลาง

นายมาลัย  รอกลาง -เสนอ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองทานไดแก ๑. นายประจวบ  สมัยกลาง ๒. นายดํารงศักด์ิ  กันนิดา

ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกรายอ่ืนอีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติ
ท่ีประชุมโดยจะขอมติครั้ งละหนึ่ งคน สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให เ ลือก
นายแดง  ศรีนอก เปนคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายแดง  ศรีนอก เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม

เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให เลื อก นายโสภณ -

จิตติวัฒนพงษพันธ  เปนคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษพันธ เห็นชอบ

๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให เลื อก นายโสภณ -

จิตติวัฒนพงษพันธ  เปนคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ใหยกมือ

ท่ีประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ
ท่ีประชุม -ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -งดออกเสียง ๒ เสียง
มติท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบใหเลือก นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษพันธ เห็นชอบ

๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง   งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระท่ี๕...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๔

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตตอ่ืิน ๆ
๕.๑ หารือเรื่องการจัดงานวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘

ประธานสภาเทศบาล -ขอใหทานนายกเทศมนตรีแจงตอท่ีประชุม
นายกเทศมนตรี -เรื่องการจัดงานวันสงกรานตเทศบาลตองขอความเห็นจากท่ีประชุม

สภาวาจะจัดงานวันสงกรานตท้ังสองวัดคือวัดเมืองนาทและวัดหนองหัวฟานเหมือนเชนท่ีเคยจัด
มาหรือไม ขอหารือในท่ีประชุม

ท่ีประชุม -เห็นชอบใหจัดงานสงกรานตท้ังสองวัดดังเชนเคยจัดมาทุกป
นายกเทศมนตรี -หากท่ีประชุมเห็นชอบใหจัดท้ังสองวัดทางเทศบาลไดมีแนวทางการ

จัดงานดังนี้ ในวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ในชวงเชาต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนบุบผาชาติเริ่ม
ต้ังขบวนท่ีบริเวณชุมชนบานนอยสามัคคี แลวเคลื่อนขบวนเขาสูวัดเมืองนาท หลังจากนั้นจะจัด
ใหมีพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หลังจากนั้นจะเปนการประกวดรําโทนของชุมชน
บานนอยพัฒนา  ชุมชนเมืองนาทตะวันตก  ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนตลุงหวา และ
ชุมชนหัวหนอง ในขณะท่ีทางวัดหนองหัวฟานจะทําพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ
ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทางชุมชนในเขต ๑ ของเทศบาลซ่ึงประกอบดวยชุมชนดอนมวง
สามัคคี ชุมชนหินต้ังพัฒนา ชุมชนดอนทะยิง ชุมชนหนองน้ํารั่วรุงเรือง ชุมชนกลางบาน ชุมชน
หนองหัวฟานและชุมชนดอนตําแย เสร็จพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุแลวจะมี
กิจกรรมประกวดตาง ๆ เก่ียวกับผูสูงอายุ จนถึงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ขบวนแหบุบผาชาติ
ของแตละชุมชนก็จะต้ังขบวนท่ีบริเวณตลาดนอยแลวเคลื่อนขบวนเขามายังวัดหนองหัวฟาน
แลวเริ่มการประกวดแขงขันรําโทนเม่ือขบวนของทุกชุมชนไดเคลื่อนเขามายังบริเวณวัดหนอง
หัวฟานเรียบรอยแลว

ท่ีประชุม -รับทราบ
๕.๒ หารือการจัดกีฬาตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรี -การจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เทศบาลกําหนดจะจัดในระหวาง
วันท่ี ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ การกําหนดประเภทกีฬาใหทางเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบจัด
ตารางแขงขัน ประเภทกีฬาสากลจะมี ๑.ฟุตบอล ๗ คน ๒.วอลเลยบอลหญิง ๓.เซปกตะกรอ
และ ๔.กีฬาเปตองผสม  สวนกีฬาพ้ืนบานก็ใหทางผูรับผิดชอบไปกําหนดแลวเชิญประชาชน
และประธานชุมชนมารวมรับฟงเพ่ือท่ีจะไดจัดเตรียมนักกีฬาและฝกซอมกีฬาในครั้งนี้  ไมทราบ
วาในท่ีประชุมจะเห็นดวยตามท่ีทางเทศบาลไดนําเรียนหรือไม

ท่ีประชุม -เห็นชอบ
๕.๓ การแกปญหาภัยแลง

นายกเทศมนตรี -ในปจจุบันเทศบาลตําบลหนองหัวฟานประสบปญหาภัยแลง คือท่ีสระ
น้ําหนองนามองวัดเมืองนาทน้ําในสระไดแหงหมดแลว ปจจุบันทางเทศบาลตองใชรถบรรทุกน้ํา
ของเทศบาลในการบรรทุกน้ําไปใสถังน้ําดิบเพ่ือแจกจายใหประชาชนไดใช ซ่ึงสถานการณใน
ขณะนี้ถือวาวิกฤติ เชนเดียวกันกับท่ีประปาสระหนองโพธิ์ปริมาณน้ําดิบในขณะนี้จะใชไดอีก
ประมาณหนึ่งอาทิตย แตท่ีสระหนองโพธิ์ไดทําการเจาะน้ําบาดาลไวใชดวยแลวแตเม่ือทําการสูบ
จริงๆแลวก็ไมทราบวาจะเพียงพอตอผูใชน้ําหรือไม อาจจะตองปฏิบัติเชนเดียวกันกับทาง
สระหนองนามองดวยก็ไดหากตอไปนี้ยังไมมีฝนตกลงมา  ก็ขอฝากใหทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานทุกทานไดประชาสัมพันธใหกับผูใชน้ําใชน้ําอยางประหยัดดวย

สําหรับการชวยเหลือ...



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนา	๑๕

-สําหรับการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการท่ีเขาขอ
ความอนุเคราะหรถบรรทุกน้ํามานั้น อาจชวยไดไมเต็มท่ีเทาท่ีควร เนื่องจากเราตองทําการวิ่ง
บรรทุกน้ําตลอดเวลา เพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบกอน และหากหนวยงาน
ราชการท่ีตองการขอความชวยเหลือในการบรรทุกน้ําตองขอความรวมมือใหจัดทําเปน
ลายลักษณอักษรหรือหากเปนกรณีเรงดวนทางผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนอาจ
ประสานทางโทรศัพทกับทางนายกเทศมนตรีกอนก็ได

-ขอแจงเรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

ท่ีประชุม -รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล -ทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบหรือมีขอเสนออ่ืนอีกหรือไม...

หากไมมี ขอปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) ธัญพิสิษฐ  เทียงปา ผูจดรายงานการประชุม
(นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับรองแลวในการประชุมสภา
เทศบาล สมัย.................................. สมัยท่ี ............. ครั้งท่ี ............. เม่ือวันท่ี ..................................................

(ลงชื่อ) ชานน  ออนทองหลาง ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชานน  ออนทองหลาง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

ตรวจถูกตองแลว
โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ

(นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกตองแลว

มาลัย   รอกลาง
(นายมาลัย   รอกลาง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกตองแลว

แดง  ศรีนอก
(นายแดง  ศรีนอก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


